



บทความ/ข่าว เผยแพร่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร. 0 7363 1033 โทรสาร 0 7363 1034

E-mail: cpt_1@idd.go.th / www.pikunthong.com

ข่าวที่ 42 / 2552

“ฟื้นฟูนาร้าง...ลงแขกเกี่ยวข้าว”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับ อบต.พร่อน อบต.บางขุนทอง คณะครู - นักเรียน โรงเรียนวัดพระพุทธ โรงเรียนบ้านโคกสูง โรงเรียนบ้านบางขุนทอง โรงเรียนวัดโคกมะม่วง และโรงเรียนวัดฉัททันต์สนาน ผู้ปกครอง และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูนาร้าง...ลงแขกเกี่ยวข้าว” ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30น. เป็นต้นไป ณ บริเวณแปลงนา โครงการโรงเรียนกับการฟื้นฟูนาร้างเพื่อการปลูกข้าว ตามโครงการพระราชดำริ บ้านโคกอิฐ-โคกโน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

นายรณ สุขไชย นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ เปิดเผยว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552 มีกิจกรรมการลงแขกดำนา ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เกษตรกร คณะครู-นักเรียน ทั้ง 5 โรงเรียน เวลาประมาณ 4 เดือน ถึงฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในฐานะเจ้าภาพโครงการจึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มทำนามีความเข้มแข็งมากขึ้น สำหรับกิจกรรมภายในงาน เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ เกษตรกร คณะครู-นักเรียน และผู้ปกครอง มาพร้อมเพียงกันบริเวณพิธี เวลา 08.30-09.30น. และเวลา 09.30-10.00น. เจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าว และการดูแลรักษา จากนั้น หัวหน้าส่วนราชการ พบปะกลุ่มเกษตรกรและผู้ร่วมงาน ส่วนพิธีเปิดงาน เริ่มเวลา 10.00น. เป็นต้นไป โดยมี นายวินัย คุรุวรรณพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน และนายสุชล แก้วเกาะสะบ้า หัวหน้างานปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กล่าวรายงานการจัดงาน เสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดร่วมกันเกี่ยวข้าวพันธุ์พันทะนาน และพันธุ์ชัยนาท 1 ครอบคลุมพื้นที่ 20 ไร่ ต่อจากนั้น ร่วมกันหว่านพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน เตรียมปลูกข้าวครั้งต่อไป

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “ฟื้นฟูนาร้าง...ลงแขกเกี่ยวข้าว” ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2552 เวลา 08.30น. เป็นต้นไป ณ บริเวณแปลงนา โครงการโรงเรียนกับการฟื้นฟูนาร้างเพื่อการปลูกข้าว ตามโครงการพระราชดำริ บ้านโคกอิฐ-โคกโน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส